
27. nóvember 2014

Á fundi bæjarráðs Árborgar í dag 27. nóvember var tekin fyrir beiðni umhverfis- og 
samgöngunefndar Alþingis um umsögn um tillögu til þingsályktunar um millilandaflug um 
Vestmannaeyjaflugvöll og Ísafjarðarflugvöll.

Eftirfarandi var bókað:

Bæjarráð Árborgar tekur undir tillöguna og telur að millilandaflug frá fleiri stöðum á landinu 
sé vel fallið til þess að styrkja landsbyggðina.

Framangreint tilkynnist hér með.

Með kveðju,

Rósa S if Jónsdóttir 
ritari


